

## กสพท.เปิดสเปกรับนักศึกษาแพทย์ปี59

นำเสนอเมื่อ : 7 ก.ค. 2558

## กสพท.เปิดสเปกรับนักศึกษาแพทย์ปี59

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แถลงข่าวการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. ว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก 6 สถาบันเขารวมกับ กสพท.ด้วย โดยมีคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน เขารวมรับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,592 คน

ด้าน ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดสอบฯ กล่าวว่า ปฏิทินการรับสมัครและการสอบ มีดังนี้ รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค. 2558 ทางเว็บไซต์ [www9.si.mahidol.ac.th](http://www9.si.mahidol.ac.th) และเว็บไซต์ของสถาบันที่ร่วมรับสมัคร ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก และสอบวิชาเฉพาะ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย. ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการรับสมัครทางเว็บไซต์ 7 วันหลังจากที่ชำระเงินค่าสมัครจนถึงวันที่ 18 ก.ย. สอบวิชาเฉพาะ วันที่ 7 พ.ย. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ วันที่ 11 มี.ค. 2559 สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ วันที่ 14-18 มี.ค. 2559 และส่งรายชื่อไปให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อเข้ากระบวนการเคลียร์ริงเฮาส์ ประมาณวันที่ 22 เม.ย. 2559

"คุณสมบัติผู้สมัครยังยึดหลักการเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยต้องจบชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งผู้ที่จะสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าเท่านั้น ส่วนรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก ประกอบด้วย วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 1 ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รวม 70% โดยแต่ละวิชาต้องได้เท่ากับ หรือมากกว่า 30% ของคะแนนเต็ม และวิชาเฉพาะ 30% ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ และประเมินแนวคิดทางจริยธรรม นอกจากนี้จะพิจารณาคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยคะแนนรวมต้องไม่น้อย กว่า 60% หากได้คะแนนน้อยกว่านี้จะไม่มีการเข้าศึกษา" ศ.พญ. บุญมี กล่าว.

ที่มา เดลินิวส์ วันที่ 7 ก.ค.2558